



ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

ตามที่หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๗๒๒๐ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณากรณีพบชาวไทยที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านและติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด นั้น

ในการนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ดังต่อไปนี้

๑. สำหรับบุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอก ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และเพิ่มระยะห่างในการเข้าสังคมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

๒. ให้หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ และ หัวหน้าสาขา กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงตามที่รัฐประกาศ โดยให้กักตัวปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน เพื่อลดการเดินทาง การสัมผัส และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

๓. พิจารณาการขออนุญาตเดินทางไปราชการในพื้นที่เสี่ยง กรณีได้รับอนุญาตแล้วแต่ยังไม่เดินทางไปราชการ ให้ชะลอการเดินทางไปราชการของบุคลากรรายดังกล่าว และพิจารณาเป็นกรณีไป

๔. กรณีพบบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามีอาการป่วย หรือแสดงอาการที่มีภาวะเสี่ยงอันได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย มากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ อย่างไม่อย่างหนึ่ง เช่น อาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายคัดกรองทำการบันทึกข้อมูลตามมาตรฐานการคัดกรองและขอความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาสั่งให้หยุดการปฏิบัติงานของบุคลากรรายดังกล่าว เพื่อสังเกตอาการในที่พักอาศัย และรายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ

๕. ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม การประชุมหรือการสัมมนาใดๆ ในพื้นที่ความเสี่ยงหรือมีการรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยในการจัดกิจกรรมหรือจัดประชุมหรือการสัมมนาให้ใช้

/รูปแบบออนไลน์...

รูปแบบออนไลน์แทน ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมตามหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงดังกล่าว และให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมตามหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

๖. หากจำเป็นต้องจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมตามหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาทิณี วัฒนะกิจ)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทน

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์